



ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗



แวดวงนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณ สังกัดศูนย์วิชาการ ประเมินผลสำนักทะเบียนและวัดผลได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา ทางไกลในที่ประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง A Development of Distance Training Package on valuation Research ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2557 ณ FH Wien University of Applied Sciences นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย อาจารย์มีสาระดีๆ มาฝาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณ

การจัดประชุมครั้งนี้ได้ดึงแรงบันดาลใจจากโครงการฟูลไบรท์ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาที่เป็นส่วนดำเนินการเชิงบูรณาการ ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบ พบหน้าในการทัศนศึกษาหาความรู้ร่วมกันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดของการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากประเทศต่างๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จาก การประชุมไปยังสถานศึกษาของตน เพื่อการจัดทำโครงการหรือโปรแกรมการศึกษาที่จะตอบสนองความต้องการ ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างความเหมาะสมต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ 1) ได้รับประสบการณ์ตรงในการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมเชิงวิชาการระดับ นานาชาติ 2) มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศที่อยู่ในวิชาชีพ เดียวกันซึ่งช่วยให้มีเครือข่ายทางวิชาการที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 3) มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จากผลการวิจัยที่นำเสนอในที่ ประชุมและมีแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 4) มหาวิทยาลัยได้ เผยแพร่ชื่อเสียงในที่ประชุมนานาชาติ ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินการตาม ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยในระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วย และ 5) มหาวิทยาลัยได้พัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพในการร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรมระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ 1) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีโครงการที่ส่งเสริมความรู้จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่มีพื้น ความรู้ในชุดวิชาที่เรียนหรือมีเศรษฐฐานะต่ำ ให้ได้ใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพิ่มระดับความรู้และ ใช้วิธีเฉพาะของการเรียนรู้ในลักษณะของแบบการเรียนรู้ โดยอาจใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย โดยใช้หลักรูปแบบการเรียนรู้สี่แบบ คือความเป็นศาสตร์เฉพาะ ความรู้ตามหลักวิชา การลงมือปฏิบัติ และการให้ ข้อมูลสะท้อนกลับ 2) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการประเมินโครงการที่เผยแพร่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ควรปรับกระบวนการในส่วนใด และยังใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ งานของผู้เรียนอีกหรือไม่ โดยใช้ผู้ประเมินภายนอก จะทำให้ได้ข้อเสนอในมุมมองอื่นๆ 3) ควรส่งเสริมให้มีการ สังเคราะห์แนวคิดและผลการวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำมาเป็นแนวทางใน การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ การประเมินผลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในระบบทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช”



ปฏิทินกิจกรรมวิจัยเดือนสิงหาคม

ประเภทกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	วันที่/เวลา	สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย
การประชุม	มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗	๗ – ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์	สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
การประชุม	การประชุมคณะกรรมการวิจัย	๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุม ๑๕๑๔	ผู้บริหาร สวพ.



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗” (Thailand Research Expo ๒๐๑๔) ขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคการประชุม และภาคนิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภายใต้ Theme “มสธ. ร่วมสร้างสังคมเท่าเทียม (Equitable Society with STOU)” โดยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคการประชุม และภาคนิทรรศการ

ภาคการประชุม

1. นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของ มสธ.สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์ และคณะ

ภาคนิทรรศการ นำเสนอผลการวิจัย จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

1. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
2. การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมดนตรีไทยบำบัดที่มีต่อเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ และคณะ
3. การวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไร ทังวงศ์ และคณะ

ข่าววิจัยนอกรั้ว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ เรื่อง **“พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจ และสังคม”** ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถส่งใบตอบรับได้ทางโทรสาร ๐๓๕๒๑๘๒๐๐ ต่อ ๘๖๐๐ หรือ e-mail : keang_2517@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘ ๖๐๐๐ ๓๑๙๙, ๐๘ ๖๑๕๕ ๖๒๗๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม**ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗** ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการจัดสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ที่ <http://www.vonference.nide.oc.th/iccs2014> หรือ โทร. ๐ ๒๓๗๕ ๘๙๗๒ หรือ โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๘๙๗๒, ๐ ๒๓๗๔ ๒๗๕๙

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สมาคมธรรมศาสตร์ เครือข่ายจิตอาสา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ **“มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี ๒ : ทิศทางและกระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคม” (Education Volunteer Expo ๒๐๑๓-๒๐๑๔)** ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ <http://www.educationvolurteweer.com> ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกัญญา เศษชุดทด โทร.๐๒ ๖๔๐ ๐๔๖๑ ต่อ ๑๒๓

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำวารสารชุมชนวิจัยเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ความรู้และวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ โดยผลงานจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา (Peer review) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบนำส่งบทความวิจัยได้ที่ <http://www.nmu.ac.th/rdi/> และสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณรุจิรา ธิการมย์ โทร. ๐๘๔ ๙๘๔๕๖๑๔

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
โปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๑